



ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ตามที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ ราย นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และภายในระยะเวลาการขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ

- ๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการขึ้นบัญชี
- ๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๑.๓ ผู้นั้นไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำหนด

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร หรือคุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ครั้งนี้

๓. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ให้ทราบในภายหลัง

๔. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรรให้ทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของผู้ผ่านการเลือกสรรแจ้งไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุรพล แก้วคินธิ)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

แนบท้ายประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล
๑	นางสาว	ชยาภรณ์	ภะมะรินทร์
๒	นางสาว	กรวรรณ	คุ้มครองสุข

